

Số: /BC-UBND

Nam Định, ngày tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019,**  
**phương hướng, nhiệm vụ năm 2020**

Năm 2019, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, lạm phát được kiểm soát; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của nhân dân được nâng cao... Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, dịch bệnh tả lợn Châu Phi lây lan trên diện rộng gây thiệt hại lớn cho sản xuất. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu khắc phục khó khăn, đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh đề ra.

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2019**

**I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Tiếp tục đổi mới công tác Thi đua khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương; thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 01/7/2016 về việc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX. Ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai và tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề: “*Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019*”. Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Kế hoạch số 13/UBND-VP8 ngày 17/01/2019 về việc triển khai công tác Thi đua khen thưởng năm 2019; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 30/5/2019 về tổng kết phong trào thi đua “*Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới*” giai đoạn 2011-2020; Công văn số 413/UBND-VP8 ngày 20/6/2019 về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua khen thưởng; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 03/10/2019 về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến,

Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X... các văn bản ban hành đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Chỉ đạo các cụm, khối thi đua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, nội dung, tiêu chí thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị; phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, gắn với thi đua theo đợt, theo chuyên đề và lồng ghép với các hoạt động chào mừng các sự kiện quan trọng, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của tỉnh, của các ngành, các huyện, thành phố.

Năm 2019, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh và Hội đồng Thi đua khen thưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có nhiều đổi mới trong nội dung hoạt động; tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Triển khai Kế hoạch số 08/KH-HĐTĐKT ngày 23/4/2019 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương và Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về tổ chức phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 26/9/2019 về tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh duy trì họp định kỳ để đánh giá kết quả và đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội đồng theo từng quý. Tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phân công thành viên Hội đồng phụ trách các cụm, khối thi đua để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua của tỉnh.

Hoạt động của các cụm, khối thi đua có nhiều đổi mới trong việc tổ chức ký kết giao ước thi đua gắn với tình hình thực tiễn và bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, địa phương. Công tác sơ kết, tổng kết đã được thực hiện nghiêm túc, việc bình xét chấm điểm thi đua được thực hiện công khai, bám sát các tiêu chí thi đua cụ thể. Một số cụm, khối thi đua sáng tạo đổi mới nội dung hoạt động trong trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua, bàn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tổ chức các hoạt động, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao...

## **II. Kết quả phong trào thi đua trên các lĩnh vực**

### **1. Phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế**

1.1. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường, các phong trào thi đua như: “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm”, “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “Thi đua phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp”, “Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, kỹ thuật”; “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng lớn” và Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”; hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm trong giai đoạn 2018-2020 gắn với giải pháp phát triển kinh tế nông thôn. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh đạt 19.750 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2018; trong đó, sản lượng lương thực đạt 905,8 ngàn tấn; kinh tế thủy sản, chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, tổng sản lượng thủy sản đạt 162.270 tấn, bằng 105,4% kế hoạch năm, tăng 8,4% so với năm 2018. Các địa phương thực hiện tốt việc chuyển đổi với diện tích trên 20 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, góp phần cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, tiêu biểu như: xã Hải Đông, Hải Chính, Hải Hòa huyện Hải Hậu; xã Nghĩa Bình, Nghĩa Châu, Nam Điền huyện Nghĩa Hưng; xã Giao Phong, Giao Thiện huyện Giao Thủy...

Trong triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi liên kết giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, mở rộng các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Toàn tỉnh đã xây dựng được 346 mô hình “Cánh đồng lớn” với tổng diện tích 17.759 ha; trong đó vụ Xuân 207 mô hình với diện tích 10.277ha; vụ Mùa 139 mô hình với diện tích 7.482 ha. Công tác quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2018 của tỉnh Nam Định đạt 90 điểm, xếp ở vị trí cao nhất trong 63 tỉnh, thành phố. Đã xây dựng, phát triển được 25 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hóa mang lại hiệu quả cao; Tổ chức Lễ ký hợp đồng liên kết chuỗi sản xuất, chế biến Ngao theo tiêu chuẩn ASC trên địa bàn 02 huyện Giao Thủy và Nghĩa Hưng. Hiện nay tỉnh đang khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng các mô hình có tiềm năng phát triển mang lại hiệu quả cao như: Mô hình lúa, gạo chất lượng cao của Công ty Toàn Xuân, Đình Mộc; mô hình nuôi cá bống bớp ở huyện Nghĩa Hưng; Tổ hợp sản xuất và chế biến thịt lợn công nghệ quốc tế của Công ty Biển Đông. Các chương trình hợp tác với tỉnh Miyazaki và Trường Đại học Minami Kyushu; Chương trình hợp tác sản xuất và chế biến sản phẩm từ lúa gạo giữa Công ty TNHH Cường Tân với Công ty Ajichi Farm của Nhật Bản... đang được nhân rộng đạt hiệu quả.

Năm 2019 đã triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về môi trường nhằm phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở nhập khẩu phế liệu và kiểm tra, giám sát, xác nhận các

công trình bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp. Triển khai dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”; kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 17/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020, gắn với tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh. Ngày 18 và 19/10/2019, UBND tỉnh Nam Định đã phối hợp với Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương và các Bộ, ban, ngành chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 và Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 cùng với các sự kiện bên lề Hội nghị như: Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới; các hoạt động giới thiệu Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; thăm quan mô hình nông thôn mới tiêu biểu của 03 tỉnh: Nam Định, Thái Bình và Hà Nam. Tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tỉnh Nam Định là 01 trong 02 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. 9/10 huyện, thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (huyện Hải Hậu đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới và được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015).

Phát huy những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới. Các huyện, thành phố tiếp tục tập trung rà soát củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới gắn với mô hình nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” để phát triển bền vững, giai đoạn 2019-2025.

## 1.2. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Phong trào “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Doanh nghiệp thân thiện với môi trường”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; thi đua “Môi trường xanh - quầy hàng sạch - cử chỉ đẹp”; góp phần đảm bảo cung, cầu hàng hóa, bình ổn thị trường... tiếp tục được đẩy mạnh.

Năm 2019 sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,3% so với năm 2018. Mặc dù

gặp nhiều khó khăn, như thị trường hàng hóa bị thu hẹp, sản phẩm thiếu sức cạnh tranh... nhưng các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực khắc phục, duy trì phát triển sản xuất, tiêu biểu như: Công ty Cổ phần May Sông Hồng, Công ty Cổ phần Lâm sản, Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam; Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn, Công ty Cổ phần Dệt lụa Nam Định...

Một số địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng cao so với 2018 như: Huyện Hải Hậu tăng 27,5%; huyện Nghĩa Hưng tăng 20%; huyện Nam Trực tăng 15,5%; Thành phố Nam Định tăng 14,54%; huyện Giao Thủy tăng 14,5%; huyện Xuân Trường tăng 12,9%; huyện Trực Ninh tăng 12,2%... Các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố được mở rộng, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Các làng nghề, nhất là làng nghề truyền thống tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô sản xuất. Sản phẩm từ các làng nghề đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, tiêu biểu như: làng nghề đúc đồng Tống Xá, gỗ mỹ nghệ La Xuyên, Ý Yên; làng nghề hoa, cây cảnh Vị Khê, Nam Điền; làng rèn Vân Chàng; làng nghề mây, tre đan Thạch Cầu, Nam Trực; làng nghề cơ khí Xuân Tiến, Xuân Trường... đã góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

### 1.3. Trong các lĩnh vực xây dựng, đầu tư, giao thông, truyền thông, điện lực

Phong trào “Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình sản phẩm”, “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của công nhân, viên chức, người lao động” của ngành Xây dựng; phong trào “Kỷ cương, chất lượng, hợp tác, an toàn hiệu quả” của ngành Giao thông; phong trào “Thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học, kỹ thuật - quản lý mới”, “Hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp của ngành Thông tin - Truyền thông; Phong trào “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”, “Thực hiện chương trình tiết kiệm điện” của ngành Điện lực... đã được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và đạt được nhiều kết quả, cụ thể:

Trong Xây dựng, Đầu tư và phát triển: Đã phê duyệt một số quy hoạch và tiếp tục triển khai các quy hoạch quan trọng trong các lĩnh vực hạ tầng của tỉnh. Triển khai chương trình hành động cụ thể và quán triệt tới các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư. Năm 2019 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 91 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 6.794,5 tỷ đồng và 13 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 413,57 triệu USD. Tích cực giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng đường trục phát triển nổi vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, xây dựng cầu Thịnh Long, Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần... Triển khai thành lập các phường Lộc Hòa, Mỹ Xá, thành phố Nam Định. Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II, đang GPMB để triển khai giai đoạn III dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Dệt may; GPMB Xây dựng khu đô thị mới Thống Nhất giai đoạn III; Xây dựng khu đô thị mới Mỹ Trung giai đoạn II. Khai trương, đưa vào hoạt động Khách sạn Nam

Cường tại khu đô thị Hòa Vượng, đạt tiêu chuẩn 4 sao Quốc tế đầu tiên tại tỉnh Nam Định. Tập trung giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định. Hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới phía Nam Sông Đào...

Lĩnh vực giao thông vận tải: Đã xây dựng được 82 km đường tỉnh; 156 km đường huyện; 174 km đường xã, liên xã; 314 km đường thôn xóm; 929 km đường nội đồng. Luân chuyển hành khách đạt 2.020 triệu lượt người.km tăng 11,5%; luân chuyển hàng hoá đạt 7.550 triệu tấn.km tăng 7,8% so với năm 2018. Tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải của xe ô tô khách tại bến xe trung tâm các huyện, thành phố. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; năm 2019 tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương so với năm 2018.

Thông tin, truyền thông: Triển khai nghiên cứu xây dựng Trung tâm điều hành thông minh. Xây dựng sản phẩm thông tin đối ngoại tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Nam Định; Đề án nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở; tiếp tục hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, thị trấn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Ngành điện lực đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, nhất là cấp điện cho các trạm bơm phục vụ tưới tiêu và chống úng lụt. Tiếp tục triển khai các dự án cải tạo lưới điện, chống quá tải đường dây trung áp, hạ áp trên địa bàn tỉnh; Sản lượng điện thương phẩm cả năm đạt 2.490 Tr.KWh, tăng 12,1% so với năm 2018.

#### 1.4. Trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng

Phong trào: “Thi đua lao động, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “Hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả trong giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước”; “Tăng cường luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế”; xây dựng hình ảnh “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết”, “Người cán bộ kế toán giỏi”... đã góp phần vào đẩy mạnh xuất khẩu, bảo đảm cung ứng vật tư hàng hoá, tăng cường kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, bình ổn định giá cả, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan theo hướng "Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả"; tập trung khai thác tăng thu đối với các khoản thu còn tiềm năng để bù đắp các khoản hụt thu, đáp ứng nhu cầu chi. Đẩy mạnh huy động vốn, đồng thời tích cực cải cách thủ tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Công khai bộ thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuế. Năm 2019, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt 8,86%; tổng thu ngân sách từ kinh tế đạt 5.543 tỷ đồng bằng 110,9% dự toán năm, tăng 5% so với năm 2018. Nhiều địa phương có số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt chỉ tiêu kế hoạch dự toán, tiêu biểu như: huyện Hải Hậu, huyện Xuân Trường, huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên... Các đơn vị như: Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định, Công ty Cổ phần Dệt

lựa Nam Định, Công ty TNHH Youngone Nam Định, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xô số kiến thiết Nam Định; Chi nhánh tập đoàn Viettel Nam Định... là những đơn vị thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế, được Bộ Tài chính, UBND tỉnh và Tổng Cục thuế khen thưởng.

Năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 44.815 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2018. Xuất khẩu tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; tổng giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn đạt 2.005 triệu USD, vượt kế hoạch tăng 24,5% so với năm 2018. Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Nam Định”. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm để giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chủ động, tích cực triển khai quyết liệt chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; chương trình bình ổn thị trường và các chương trình, chính sách tín dụng trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ.

## **2. Phong trào thi đua trong các lĩnh vực phát triển văn hoá, xã hội**

2.1. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo: Phong trào thi đua “Hai tốt” cùng với cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” tiếp tục được đẩy mạnh, hướng nội dung vào nâng cao chất lượng “dạy và học” của các bậc học; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo; xây dựng trường chuẩn quốc gia Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới.

Công tác giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019, tỉnh Nam Định tiếp tục đạt thành tích, thứ hạng cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2018-2019 tại tỉnh, đoàn Nam Định tiếp tục đứng trong top đầu toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đạt giải với 75 giải/88 học sinh tham gia (Gồm: 01 giải Nhất, 26 giải Nhì, 26 giải Ba và 22 giải Khuyến khích). Tại các kỳ thi quốc tế, tỉnh Nam Định có 01 học sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế; 01 học sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương. Kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh của tỉnh có số điểm trung bình cao nhất toàn quốc (5,91 điểm), có 8/9 môn thuộc top 10 tỉnh có mức điểm trung bình cao nhất toàn quốc trong đó điểm trung bình môn Toán và môn Hóa học cao nhất cả nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Thành phố Nam Định, huyện Hải Hậu, huyện Trực Ninh... là những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh khen thưởng. Phong trào “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút đông đảo sự quan tâm, ủng hộ của các ngành, đơn vị, địa phương và các dòng họ tích cực tham gia. Tại lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2018-2019 tỉnh đã trao số tiền thưởng 4 tỷ 118 triệu đồng từ nguồn Quỹ khuyến học, khuyến tài Lương Thế Vinh; Hội Khuyến học tỉnh và các nhà tài trợ đã tổ chức Lễ trao tặng 2.000 suất học bổng và các phần quà có giá trị như xe đạp, xe lăn cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với tổng số tiền 2 tỷ 435 triệu đồng...

2.2. Trong lĩnh vực văn hoá, thể thao-du lịch, báo chí, phát thanh- truyền hình, Khoa học công nghệ: các phong trào như “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới” và Đề án Phát triển văn hóa nông thôn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng. Tuyên truyền hướng vào phản ánh các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nêu gương người tốt, việc tốt.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, quảng bá du lịch chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Tổ chức triển lãm “50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm của Bác với Đảng bộ và nhân dân Nam Định”. Tổ chức Lễ đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội chùa Keo Hành Thiện, huyện Xuân Trường. Đoàn vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế đạt nhiều thành tích cao với 76 huy chương (29 HCV, 19 HCB và 28 HCD), đặc biệt tại SEA GAMES 30, tỉnh Nam Định có 05 vận động viên tham gia thi đấu đã đạt thành tích cao với 05 Huy chương Vàng và 01 Huy chương Đồng, đóng góp một phần vào thành công chung của Đoàn thể thao Việt Nam. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch tiếp tục đẩy mạnh; năm 2019, tổng số khách du lịch đạt 2.645 nghìn lượt, tăng 3,8%; doanh thu từ hoạt động du lịch, đạt 800 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2018.

Báo chí, Phát thanh truyền hình tập trung thông tin, phản ánh toàn diện các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh diễn ra trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Đề án “Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Nam Định trên vệ tinh năm 2019”. Xây dựng các chương trình truyền hình, tác phẩm báo chí tham gia giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV; liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2019.

Khoa học công nghệ: Thành lập Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định. Hỗ trợ 14 tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tổ chức triển khai thực hiện 43 đề tài, dự án khoa học công nghệ. Hoàn thành hướng dẫn chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

### 2.3. Trong các lĩnh vực y tế, dân số, gia đình và trẻ em

Đã phát động các phong trào thi đua “Thực hiện quy tắc ứng xử và nâng cao ý thức trong cán bộ ngành y tế”; “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”. Đẩy mạnh việc xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế gắn với việc hoàn thành tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và phong trào “xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện” với nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, đối tượng chính sách và người có bảo hiểm y tế. Tiêu biểu như: Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, huyện Xuân Trường, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh...



Tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn; Duy trì và tổ chức tốt Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Năm 2019, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 11%. Tỷ suất sinh giảm 0,1‰; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,83%.

#### 2.4. Trong các lĩnh vực giải quyết việc làm, an sinh xã hội

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, công tác chăm sóc các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiếp tục được các ngành, đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh nhằm phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, chung tay giúp đỡ người nghèo cả về vật chất và tinh thần. Năm 2019, tổng số lao động được giải quyết việc làm mới đạt 34,3 nghìn lượt người, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Giải quyết cho trên 47 nghìn lượt đối tượng là người có công và thân nhân người có công được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Tại Lễ phát động tháng nhân đạo năm 2019 của tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Định đã tặng 400 suất quà trị giá 400 triệu đồng, Ngân hàng Sacombank đã trao tặng 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho 200 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà trị giá 210 triệu đồng, trao tặng 60 xe đạp cho tình nguyện viên Chữ thập đỏ của tỉnh và người khuyết tật, trị giá hơn 40 triệu đồng... Tiếp tục triển khai giải quyết kịp thời việc chi trả chế độ chính sách cho người có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

### 3. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính

#### 3.1. Phong trào thi đua trong các lực lượng vũ trang

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”; chủ động xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu và đối phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ; xây dựng và triển khai kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng cho các đối tượng theo quy định. Tổ chức thành công các cuộc diễn tập đảm bảo tác chiến phòng thủ và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của tỉnh; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm công khai, công bằng, an toàn, đúng luật. Tập trung thực hiện có chất lượng, hiệu quả 10 công tác trọng tâm với khẩu hiệu hành động “Làm theo lời Bác, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, vì nhân dân phục vụ”; tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Thi đua Quyết thắng”.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ gìn kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”. Trong phong trào thi

đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia trong tình hình mới” và trong tham gia đấu tranh truy bắt tội phạm đã có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, trung tá Phạm Thanh Nghĩa, thiếu tá Phạm Văn Bích, Thượng úy Nguyễn Văn Tài...

Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua: “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới” với nhiều mô hình mới, như: Tổ an ninh tự quản; Tổ tự quản tự phòng, tự bảo vệ; Tổ an toàn giao thông... Đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong tỉnh. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu và tấm gương dũng cảm như: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Phòng An ninh điều tra; thiếu tá Nguyễn Trường Giang, thượng úy, Đoàn Trọng Tín, trung úy Nguyễn Xuân Minh... Năm 2019 lực lượng Công an tỉnh Nam Định được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

3.2. Phong trào thi đua trong lĩnh vực Tư pháp, Thi hành án dân sự: được đẩy mạnh với các phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức Tư pháp theo quy định của Bộ Tư pháp. Đã tiến hành kiểm tra 3.383 văn bản và trợ giúp pháp lý cho 1.058 vụ việc. Năm 2019, các cơ quan thi hành án dân sự đã thụ lý mới 5.295 việc, tương ứng với số tiền là 135,4 tỷ đồng. Đã giải quyết xong 4.947 việc có điều kiện thi hành (đạt 85,5%).

3.3. Phong trào thi đua trong lĩnh vực Thanh tra, phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh gắn với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” tập trung vào nâng cao chất lượng công tác thanh tra, xây dựng tổ chức thanh tra trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng... Đã tiến hành 336 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, thuế, tín dụng; thanh, kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của các Sở, ngành... Duy trì tốt công tác tiếp dân và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo.

#### **4. Phong trào thi đua trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể**

4.1. Trong công tác xây dựng Đảng: Các ban và cơ quan Tỉnh ủy đã chú trọng, tích cực đổi mới tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung thiết thực, hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, như: “Xây dựng chính đôn Đảng”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

của tổ chức cơ sở Đảng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”, “Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo”, “Dân vận khéo”, “Đồng thuận, sáng tạo giỏi, về đích sớm” của Ủy ban Kiểm tra”, “Lao động giỏi, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng, xây dựng cơ quan, Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện”... đã góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Năm 2019 đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tham mưu thực hiện công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chính đồn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Tham gia giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội...

4.2. Phong trào thi đua trong công tác xây dựng chính quyền hướng vào đây mạnh các phong trào thi đua “Xây dựng chính quyền vững mạnh”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc”; hướng nội dung các phong trào vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “công tâm, thạo việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường mối liên hệ với nhân dân”. Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức tốt 05 kỳ họp thường xuyên và bất thường của HĐND tỉnh, ban hành 72 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. Hoàn thành các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên của Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh theo kế hoạch đề ra; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, đã tiếp nhận và xử lý 120 vấn đề cụ thể; thường xuyên đôn đốc và giám sát kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri. HĐND cấp huyện tổ chức thành công các kỳ họp định kỳ và bất thường, đảm bảo đúng luật, dân chủ công khai; hoạt động giám sát được trú trọng, đổi mới. Hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Tham mưu UBND tỉnh thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước (năm 2018 chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố; tăng 46 bậc so với năm 2017); ban hành danh mục thủ tục hành chính liên thông thực hiện theo hình thức trực tuyến mức độ 3 và 4; hoàn thành triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trực liên thông văn bản quốc gia; sử dụng Công

báo điện tử đối với tất cả công báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Duy trì thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước. Năm 2019, tỷ lệ các xã, phường, thị trấn xếp loại tổ chức chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 76,4%.

4.3. Phong trào thi đua trong Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị và tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố làm trọng điểm; coi trọng công tác vận động quần chúng, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tiêu biểu như phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “xây dựng Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Xứ, họ đạo bảo vệ môi trường”, “xây dựng Chùa tinh tiến” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phát động; phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; thiếu niên nhi đồng thi đua “Nói lời hay làm việc tốt” của Đoàn thanh niên; Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, Hội Nông dân với cuộc vận động nông dân tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng mô hình điểm về phát triển trang trại, kinh tế hộ gia đình; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được đẩy mạnh, đã thực sự lôi cuốn được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

## **5. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến**

Trong năm qua, công tác tuyên truyền, biểu dương tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét với nhiều hình thức phong phú, tiêu biểu như: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục phát động cuộc thi "101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng Nông thôn mới", "Phụ nữ Nam Định sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng Nông thôn mới", "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; Hội Nông dân tỉnh biểu dương khen thưởng hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc, gắn trao quỹ khuyến học của Hội cho con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền điển hình tiên tiến trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Đoàn thanh niên tỉnh tổ chức ngày hội “Hiến máu tình nguyện”, “Tuổi trẻ Nam Định với an toàn giao thông”; Công an tỉnh tổ chức biểu dương gương cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu vào sáng thứ hai chào cờ hàng tuần...

Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tin truyền thông đã tăng thời lượng, xây dựng nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục có chất lượng và chuyên sâu giới thiệu những gương "người tốt, việc tốt", các gương điển hình mới, điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh";

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh đã mở thêm tiểu mục "Thi đua yêu nước", "Làm theo lời Bác" với thời lượng phát sóng 02 số/tuần trong chương trình thời sự buổi tối; Báo Nam Định với các chuyên mục "Học tập làm theo lời Bác", "Giải Búa liềm vàng", "Gương sáng, việc làm hay"; Hội nhà báo trung bày gần 500 ấn phẩm báo, tạp chí về thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh... Nhiều Sở, ngành, đơn vị, địa phương lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong lao động sản xuất, kinh doanh để tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, huyện Giao Thủy, huyện Trực Ninh, huyện Hải Hậu, thành phố Nam Định...

Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng như: Xã Hải Thanh, xã Hải Hà (huyện Hải Hậu); xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng; xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường; Chi bộ xóm An Thịnh, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh; ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Toàn Xuân; ông Đoàn Văn Sáu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Cường Tân... điển hình trong xây dựng Nông thôn mới. Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí Quyết Tiến, huyện Giao Thủy; ông Bùi Quang Huân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Đình Mộc, huyện Xuân Trường... điển hình tiêu biểu trong phong trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật". Ông Trần Minh Quang, xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường (điển hình vượt khó vươn lên làm giàu, xưởng may túi thân thiện với môi trường xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản). Ông Phạm Văn Đường, nông dân xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường; ông Nguyễn Văn Vinh, thị trấn Quỳ Nhất huyện Nghĩa Hưng; Ông Vũ Việt Hoa, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi". Bác sĩ Lê Lợi, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; bà Trần Thị Hải Bình, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản điển hình tiêu biểu trong nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật...

### **III. Công tác khen thưởng**

Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác xét duyệt, đề nghị khen thưởng đảm bảo các quy định của pháp luật. Chú trọng việc xét khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân điển hình tiên tiến; khen thưởng thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, đấu tranh phòng, chống tội phạm; trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong xây dựng Nông thôn mới...

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen thưởng, quản lý chất lượng theo Quy trình ISO 9001:2015, thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Công khai danh sách các tập thể, cá nhân được xét đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" trên cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ trong thời gian 10 ngày

làm việc trước khi trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Năm 2019 công tác khen thưởng đã được thực hiện kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, kết quả cụ thể như sau:

### **Khen thưởng cấp nhà nước**

- Khen thưởng thành tích kháng chiến: Năm 2019 đã trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho 02 tập thể. Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 31 bà mẹ; tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến các hạng 01 gia đình và 04 cá nhân; Huân chương Độc lập các hạng cho 198 gia đình có nhiều con là liệt sỹ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

- Khen thưởng thành tích trong công tác và cống hiến: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì 01 tập thể; Huân chương Lao động các hạng cho 05 tập thể và 06 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua 12 tập thể; tặng Bằng khen 18 tập thể và 34 cá nhân.

- Khen thưởng thành tích trong phong trào xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2020: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 01 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 09 tập thể và 01 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 02 cá nhân.

**Khen thưởng cấp tỉnh:** Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 144 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 38 cá nhân; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 656 tập thể; tặng Bằng khen cho 1.958 tập thể và cá nhân (*trong đó có 362 tập thể và 509 cá nhân khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất*).

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019 và đạt thành tích trong các lĩnh vực công tác, các phong trào thi đua do các ngành, đơn vị, địa phương phát động.

### **\* Đánh giá chung:**

Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có sự phối hợp chặt chẽ; các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ. Thông qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng. Việc bình xét, đề nghị khen thưởng của các cụm, khối thi đua đã đi vào nề nếp, thực chất hơn. Các phong

trào thi đua được phát động, thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước; giải quyết tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội; an ninh - chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua khen thưởng năm 2019, còn một số tồn tại cần tập trung khắc phục, đó là:

- Phong trào thi đua ở một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm; nội dung các tiêu chí thi đua còn chưa cụ thể, chưa sát với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, do đó chưa tạo được động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị.

- Hoạt động của một số cụm, khối thi đua chưa thường xuyên, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong cụm, khối, chưa chú trọng gắn với trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng. Việc bình xét thi đua còn có tính chất luân phiên, chưa tạo động lực cho phong trào thi đua phát triển.

- Việc chọn, xây dựng các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị nhất là ở cơ sở chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chưa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, tổ chức học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình mới còn chưa phong phú, đa dạng, chưa thật sự lan tỏa trong công đồng dân cư. Phong trào thi đua trong các doanh nghiệp, Hợp tác xã chưa phát triển mạnh mẽ, đều khắp.

- Việc bình xét đề nghị khen thưởng ở một số ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh còn có biểu hiện dàn đều, bình quân; việc khen thưởng thành tích trong các phong trào thi đua, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất ở một số đơn vị địa phương chưa được quan tâm đúng mức, do vậy chưa khuyến khích được những tập thể, cá nhân đạt được nhiều thành tích trong học tập, công tác, trong nghiên cứu khoa học, trong lao động sản xuất... đã làm giảm ý nghĩa động viên, khích lệ của công tác thi đua, khen thưởng.

Nguyên nhân hạn chế, tồn tại:

- Nhận thức về yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị trong lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể ở một số đơn vị cơ sở tuy đã có chuyển biến nhưng chưa đầy đủ; Một số cấp uỷ, chính quyền, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng.

- Năng lực, tinh thần, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa tham mưu kịp thời, hiệu quả cho lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động thi đua. Mặt khác công chức phụ trách thi đua, khen thưởng ở đơn vị cơ sở được phân công kiêm nhiệm thường xuyên thay đổi, nên việc theo dõi, tổng hợp, nắm bắt tình hình để tham mưu đề xuất, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng đạt hiệu quả chưa cao.

- Một số cụm, khối thi đua chưa thực sự sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, chưa gắn phong trào thi đua với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của các đơn vị trong cụm, khối; Kinh phí dành cho việc tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng ở các đơn vị cơ sở, nhất là xã, phường, thị trấn còn gặp nhiều khó khăn.

## **Phần thứ hai**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 45 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020)... Với chủ đề: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016-2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025”. Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng hoạt động thiết thực, hiệu quả, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần phát huy những kết quả đã đạt được, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những chuyển biến rõ nét, động viên kịp thời sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.

#### **Tập trung vào các nội dung, giải pháp chủ yếu sau:**

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị gắn các phong trào thi đua với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”... Hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, các ban của HĐND các cấp, nhất là hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và chất lượng các kỳ họp. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng cố quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



2. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trước hết từ cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước; Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Triển khai có hiệu quả Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

3. Phát huy thành quả trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2019, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Coi trọng thi đua lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển của tỉnh.

4. Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các phong trào thi đua và bình xét khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Hội đồng, để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thực sự là cơ quan tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tổ chức các phong trào thi đua và bình xét khen thưởng.

5. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cụm, khối thi đua trong việc đổi mới phương thức hoạt động. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố cần cụ thể hóa những nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất; Phương pháp và hình thức thi đua phải phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thu hút đông đảo mọi người tích cực tham gia.

6. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản triển khai thực hiện, nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong công tác thi đua, khen thưởng. Thường xuyên quan tâm biểu dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích đạt được; thực hiện công khai dân chủ bình xét từ cơ sở, tăng tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, thiết thực hiệu quả.

7. Thực hiện nghiêm Chi thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công

chức, viên chức và thi đua, khen thưởng. Thực hiện công khai danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng trên Cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương để lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, thắc mắc của tổ chức, công dân về chế độ, chính sách đối với công tác thi đua, khen thưởng. Củng cố bộ máy tổ chức, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng nhất là ở cơ sở, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng, tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực, trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX đã đề ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh hưởng ứng sôi nổi phong trào thi đua yêu nước. Mỗi tập thể, cá nhân tích cực hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Nam Định “*Vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, đẹp về nếp sống văn hoá*”, trở thành trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật phía Nam đồng bằng sông Hồng./.

**Nơi nhận:**

- Ban TĐKT Trung ương;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH; Văn phòng HĐND và các Ban HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Website tỉnh; Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đình Nghị**